

**ĐÔNG HƯNG**

# Chăm sóc lúa xuân đúng cách, đúng thời điểm

Ngay sau cấy xong, nông dân huyện Đông Hưng tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh để lúa phát triển thuận lợi, tạo tiền đề cho một vụ xuân thắng lợi.

Trên xứ đồng thôn Đà Giang (xã Nguyễn Xá), nhiều nông dân đang tích cực tỉa dặm, bón thúc, làm cỏ, bơm nước, phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân. Bà Nguyễn Thị Nụ cho biết: Do giai đoạn đầu ảnh hưởng của rét đậm nên lúa sinh trưởng chậm so với các năm trước. Tranh thủ thời tiết ấm, gia đình tôi tập trung ra đồng tỉa dặm, nhổ cỏ, bón thúc để lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Trên các xứ đồng của các xã Mê Linh, An Châu, Phú Lương, bà con nông dân cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc lúa xuân bảo đảm đúng thời điểm, đúng cách. Bà Phạm Thị Thơm, thôn Hậu (xã Mê Linh) cho biết: Gieo cấy xong 2 mẫu ruộng, tôi vẫn thường xuyên ra đồng để thăm lúa, giữ nước từ 2 - 3cm trên mặt ruộng.



Nông dân Đông Hưng tập trung làm cỏ, sục bùn, tạo điều kiện cho lúa phát triển.

Bón thúc kết hợp làm cỏ, sục bùn cho mặt ruộng tơi xốp, thông thoáng, tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển nhanh. Quy trình và lượng phân bón lúa tôi đều tuân thủ đúng hướng dẫn của HTX và của nhà sản xuất. Nhờ vậy, toàn bộ diện tích lúa của gia đình đang phát triển tốt. Vụ xuân năm 2018, Mê Linh gieo cấy 367,5ha. Do chủ động bảo đảm đủ lượng giống, đồ ải sớm, chỉ đạo tốt khâu làm

đất, gieo vãi và cấy lúa nên xã hoàn thành kế hoạch gieo cấy trước ngày 25/2. Ông Trần Văn Tạng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ xuân năm nay Mê Linh giảm được 10% diện tích gieo thẳng so với vụ trước để giảm tình trạng phun thuốc trừ cỏ, góp phần bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của tỉnh. UBND xã cũng chỉ đạo HTX DVNN tuyên truyền, hướng dẫn nông dân ngay sau cấy xong tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc lúa theo đúng hướng dẫn, thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình sâu bệnh, chuột phá hoại để phòng, chống kịp thời.

Hiện một số diện tích lúa ven đường lớn, gần các nhà máy, xí nghiệp, nghĩa trang... đã bắt đầu có hiện tượng chuột phá hoại. Bà con nông dân đã chủ động dựng hàng rào nylon để bảo vệ lúa xuân song đây chưa phải là biện pháp hữu hiệu nhất. Bà Đặng Thị Hòa, thôn Lê Lợi, xã Đông Xuân cho rằng: HTX DVNN xã phải đứng lên thuê đội chuyên diệt chuột để tổ chức đánh chuột đồng loạt khắp các cánh đồng bằng cả phương pháp đặt bả và bắt thủ công thì hiệu quả mới cao. Việc dựng hàng rào nylon hoặc các gia đình tự đặt thuốc diệt chuột vừa tốn tiền vừa mất nhiều thời

gian mà không mấy hiệu quả.

Vụ xuân năm 2018, huyện Đông Hưng gieo cấy 11.626ha lúa, trong đó gieo thẳng 2.000ha. Thời tiết ấm u như giai đoạn hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh, lây lan trên diện rộng, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen, đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ... Vì thế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo nông dân cần tập trung chăm sóc, bảo vệ, duy trì mực nước trên mặt ruộng, không bón các loại phân có hàm lượng đạm cao khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 15°C. Khi trời ấm cần tranh thủ tỉa dặm và bón thúc theo phương pháp "nặng đầu nhẹ cuối" bằng các loại phân NPK chuyên thức để lúa bén rễ, hồi xanh, đẻ nhánh thuận lợi. Với diện tích gieo thẳng từ khi gieo đến khi lúa 2,5 - 3 lá cho nước lãng mặt ruộng và dùng đạm để bón nhũ theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn. Đặc biệt, HTX DVNN và bà con nông dân tích cực thăm đồng, phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại lúa để có biện pháp phòng, trừ kịp thời, bảo đảm cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, tạo tiền đề cho một vụ xuân thắng lợi cả về năng suất lẫn sản lượng.

**THU HIỀN**

## Ban hành bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích gia đình

(chinhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.

Quyết định quy định chi tiết danh mục và nội dung của bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước. Cụ thể, danh mục bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam gồm 4 cấp: cấp 1 gồm 13 mã; cấp 2 gồm 56 mã; cấp 3 gồm 180 mã; cấp 4 gồm 347 mã. Trong đó, cấp 1 gồm các mã sau: lương thực, thực phẩm và đồ uống không cồn; đồ uống có cồn, thuốc lá và chất gây nghiện; quần áo và giày dép; nước, điện, nước, gas và các nhiên liệu khác; đồ đạc, thiết bị gia đình và bảo dưỡng đồ dùng gia đình; y tế; giao thông vận tải; thông tin và truyền thông; giải trí và văn hóa; giáo dục và đào tạo; dịch vụ ăn uống và lưu trú; dịch vụ bảo hiểm và tài chính; chăm sóc cá nhân, bảo trợ xã hội và hàng hóa, dịch vụ khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/4/2018.

## JICA hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện năng suất



(vtv.vn) Cải thiện đội ngũ nhân lực của công ty, thay đổi phương thức làm việc sẽ giúp tăng doanh thu và năng suất lao động - đây là kết quả chung của nhiều công ty khi tham gia dự án được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ.

4 công ty tham gia dự án "Hỗ trợ cải thiện môi trường làm việc và nâng cao mức độ thỏa mãn của người lao động" đã trình bày nhiều phương pháp thay đổi, từ sản xuất, đào tạo tới quan tâm tới con người để tăng năng suất.

Một số công ty đã sắp xếp lại vị trí máy móc, tối ưu hóa được dòng chảy sản phẩm, phân tích kỹ lưỡng nhân lực sản phẩm, tìm hiểu điểm chưa hài lòng của nhân viên và đáp ứng một số yêu cầu của người lao động... Tổng cộng, dự án đã hỗ trợ 12 công ty nâng cao mức độ hài lòng của người lao động và tăng năng suất.

## Xu hướng công nghệ trong thương mại điện tử tại Việt Nam

(vtv.vn) Ngoài các công nghệ về thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, blockchain cũng là một nền tảng đang được kỳ vọng sẽ ứng dụng rộng rãi trong thương mại điện tử.

Những công nghệ từ nền tảng di động, dữ liệu lớn thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ tới thương mại điện tử Việt Nam. Xu hướng công nghệ mới trong năm nay là gì là phiên trao đổi nhận được nhiều sự quan tâm tại diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2018.

Không cần ra khỏi nhà vẫn có thể khảo sát một căn hộ bạn đang quan tâm, sắp tới đây hoàn toàn là câu chuyện trong tầm tay với công nghệ thực tế ảo đang được một doanh nghiệp mạnh dạn phát triển.

Giàu tiềm năng, sẵn chơi thương mại điện tử của Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư. Đơn vị với lợi thế từ nguồn dữ liệu lớn tích góp nhiều năm như zalo cũng đang đẩy mạnh vai trò của một kênh bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều đang có cùng xuất phát điểm trong cuộc chơi công nghệ. Đây sẽ là công cụ quyết định trong cuộc chiến giành thị phần tại mảnh đất thương mại điện tử của Việt Nam trong thời gian tới.

**QUYNH LUU**

**VŨ THƯ**

# Khoai tây được mùa rớt giá

Thời điểm này, nông dân Vũ Thư tập trung thu hoạch 70ha khoai tây xuân. Năm nay thời tiết thuận lợi, khoai tây xuân cho năng suất cao hơn so với mọi năm, tuy nhiên giá bán lại giảm mạnh, chỉ bằng 40 - 50% so với mọi năm.

Thửa ruộng cao, thay vì cấy lúa, mấy năm nay gia đình ông Nguyễn Văn Đức, thôn Gián Nghi, xã Song An trồng cây khoai tây vụ xuân. Năm ngoái, khoai tây cho năng suất ổn định, giá bán khá nên gia đình ông thu về 4 - 5 triệu đồng/sào khoai tây vụ xuân. Phần khởi trước hiệu quả kinh tế cây khoai tây mang lại, năm nay ông trồng tiếp 1,3 sào khoai tây xuân. Ông Đức chia sẻ: Hiện gia đình tôi đã thu hoạch xong, được hơn 1 tấn khoai tây. Do không có thương lái thu mua tại ruộng nên hàng ngày gia đình tôi đành phải mất thêm công lao động để bán lẻ trực tiếp tại các chợ với số lượng hạn chế và giá cũng rất rẻ, chỉ từ 4.000 - 6.000 đồng/kg loại củ to, 2.000 - 3.000 đồng/kg loại củ nhỏ. Giá này chưa được bằng nửa giá bán khoai tây vụ xuân năm ngoái, tuy

nhien tôi cũng phải cố gắng bán tổng bán tháo đi chứ để lâu sợ khoai thối, hỏng. Trên cánh đồng màu thôn Ngô Xá, xã Nguyễn Xá, đông đảo nông dân đang tập trung thu hoạch khoai tây xuân, tuy được mùa nhưng bà con không hào hứng, phần khởi. Guồng mặt buồn rầu, bà Nguyễn Thị Thiêng chia sẻ: Gia đình tôi trồng 2 sào khoai tây xuân, thu được khoảng 1,5 tấn củ, trong đó 1 tấn khoai loại I củ to, đều, vỏ nhẵn mịn, còn lại là khoai loại II củ nhỏ, mẫu mã xấu. Một tuần trước, tôi thu hoạch sớm vài lúng, bán được giá 6.000 đồng/kg khoai loại I nhưng hôm nay gia đình và các hộ đều thu hoạch, giá giảm xuống chỉ còn 3.800 - 4.000 đồng/kg khoai loại I, loại II thì quá rẻ nên tôi tiếc mang về đổ đống ở góc sân chứ chưa bán. Giá rẻ là vậy nhưng số ít nhà may mắn có thương

lái đến hỏi mua, còn lại bà con lại thu hoạch về nhà chưa biết bán thế nào... Ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc HTXNN xã Nguyễn Xá cho biết: Nguyễn Xá có truyền thống trồng khoai tây xuân, mấy năm trước cây khoai tây vụ xuân đều cho năng suất kinh tế khá cao, đạt khoảng 4 - 5 triệu đồng/sào. Năm nay được tỉnh hỗ trợ một phần giống khoai tây xuân, toàn xã trồng 15ha, tập trung ở hai thôn Ngô Xá, Kiến Xá. Thời tiết thuận lợi, bà con chăm sóc đúng kỹ thuật, khoai tây cho năng suất bình quân 7 tạ/sào, một số hộ có năng suất 8 - 9 tạ/sào, cao hơn 10 - 15% so với vụ xuân năm ngoái. Năng suất cao hơn, tuy nhiên giá bán giảm mạnh, bình quân chỉ đạt 4.000 đồng/kg, chỉ bằng 40 - 50% so với vụ xuân năm ngoái. Với mức giá này, nếu tiêu thụ hết ước tính bà con chỉ thu được 2 - 2,5 triệu



Nông dân xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) thu hoạch khoai tây xuân.

đồng/sào, trừ chi phí đầu tư thì chỉ còn lãi được khoảng 1 triệu đồng/sào. Ngoài rớt giá, nông dân đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Để tạo thuận lợi cho bà con, HTXNN xã Nguyễn Xá mở dịch vụ thu mua khoai tây xuân làm giống sản xuất vụ đông năm 2018, tuy nhiên lượng tiêu thụ cũng chỉ được vài chục tấn, còn lại nông dân vẫn chưa biết tiêu thụ sao cho hết số khoai tây này.

Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ xuân

năm 2018, nông dân Vũ Thư trồng hơn 70ha khoai tây, tập trung ở một số địa phương như Nguyễn Xá, Song An, Tân Hòa, Minh Quang, Tân Phong... Ở hầu hết các địa phương, khoai tây đều trong tình trạng được mùa rớt giá và khó tiêu thụ sản phẩm. Nguyên nhân giá khoai tây vụ xuân giảm mạnh và khó tiêu thụ là do hầu hết khoai tây đều tiêu thụ ra thị trường nhỏ lẻ, chưa có đơn vị bao tiêu với số lượng lớn trong khi đó sản phẩm khoai tây thu hoạch từ vụ đông năm 2017 còn tồn lại ở trong các

gia đình và thị trường khá lớn, chưa kịp tiêu thụ hết khiến việc tiêu thụ khoai tây xuân càng khó khăn hơn. Thời điểm này, hầu hết các sản phẩm rau, củ cũng rớt giá, vì vậy giá khoai tây cũng bị ảnh hưởng, giảm theo. Ngoài việc kêu gọi các doanh nghiệp tiêu thụ khoai tây cho nông dân, các địa phương tăng cường hướng dẫn các gia đình sau thu hoạch nên đặt khoai ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng nhằm bảo quản khoai lâu hơn trong khi chờ tiêu thụ.

# Nấm Quốc Doanh

Đang làm dịch vụ sửa chữa xe máy cho thu nhập khá, anh Trần Văn Doanh, thôn Hưng Đạo, xã Bình Định, huyện Kiến Xương bất ngờ chuyển sang nghề trồng nấm. Không chỉ người thân trong gia đình mà nhiều người dân trong thôn không khỏi nghi ngờ anh "đầu óc có vấn đề". Nhưng bằng sự ham học hỏi, quyết tâm vượt khó, anh đã chứng minh quyết định của mình là đúng với mức thu nhập ban đầu hơn 100 triệu đồng/năm.

Nhờ lại ngày đầu bắt tay vào làm nấm, anh Doanh chia sẻ: Dù đã chuẩn bị sẵn tâm thế và đã nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm nhưng rồi ngay vụ đầu năm 2013

vẫn gặp thất bại. Toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng tích góp sau nhiều năm đổ vào làm lần trại và mua nguyên liệu đã mất trắng vì nấm hỏng. Trong gia đình ai cũng khuyên can không nên tiếp tục làm nấm nữa. Lúc đó cũng thoáng chút nản chí nhưng rồi mình vẫn quyết tâm đứng lên làm lại từ chính sự vấp ngã ấy. Sau nhiều ngày đêm tự nghiên cứu nguyên nhân thất bại, anh Doanh nhận ra việc làm lần trại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và một số kiến thức trồng nấm nấm chưa vững là yếu tố chủ yếu dẫn đến không thành công. Vào internet đọc, mua sách tự nghiên cứu và đi nhiều nơi tham quan mô hình trồng nấm

ở trong Nam ngoài Bắc để học hỏi, anh Doanh đã thấy đủ tự tin để trở về quê hương tiếp tục giấc mơ trở thành triệu phú nghề nấm. Anh đã động viên, thuyết phục gia đình, vợ con để thế chấp số đất nhà ở vay ngân hàng 200 triệu đồng và vay mượn thêm anh em, bạn bè gần 100 triệu đồng để đầu tư làm lại toàn bộ lần, mua nguyên liệu, giống và một số thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm. Trời không phụ công người, anh Doanh đã thành công với vụ nấm rơm đầu tiên rồi tiếp đến vụ nấm sò. Kết quả bước đầu đã tiếp thêm động lực để anh chuẩn bị mở rộng quy mô sản xuất. Năm 2014, anh lập dự án xin địa phương chuyển đổi

2.000m<sup>2</sup> cấy lúa kém hiệu quả cải tạo làm cơ sở sản xuất nấm Quốc Doanh. Anh Doanh cho biết: Có được vị trí xa khu dân cư, việc trồng nấm sẽ thuận lợi và tỷ lệ thành công cao hơn vì môi trường bảo đảm, tránh xảy ra dịch bệnh do ô nhiễm. Không dùng ô làm nấm rơm, nấm sò, anh Doanh tiếp tục nghiên cứu và trồng thành công một mẻ nấm nhĩ, nấm mỡ, linh chi cho giá trị kinh tế cao hơn. Hiện mỗi năm anh sản xuất được trên 4 tấn nấm các loại, cho thu nhập trên 100 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi hơn 60 triệu đồng/năm. Trong kế hoạch của mình, anh Doanh phấn đấu mở rộng diện tích, nâng cao sản lượng để đạt giá trị từ 300 - 400 triệu đồng/năm trong một vài năm tới. Khi được hỏi, điều gì khiến anh quyết tâm theo đuổi nghề trồng nấm, anh

Doanh bộc bạch: Ngoài giá trị lợi nhuận từ nghề trồng nấm cao, thị trường ưa chuộng vì đây là sản phẩm nông nghiệp sạch nên đầu ra tiêu thụ thuận lợi thì nghề trồng nấm sẽ giải quyết được sản phẩm phụ dư thừa trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, mỗi năm anh Doanh thu mua hơn 20 tấn rơm của bà con trong xã để làm nguyên liệu trồng nấm; trong thời gian tới, nếu mở rộng quy mô sản xuất thì lượng tiêu thụ sẽ khoảng 100 tấn rơm/năm, lúc đó, không chỉ bà con có thêm thu nhập mà địa phương không còn cảnh nông dân đốt rơm khói mù mịt trên các cánh đồng mỗi mùa thu hoạch khiến cho không khí ngột ngạt, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Được biết, anh Doanh đang tham gia Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp của

xã Bình Định. Anh rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho các thanh niên trong xã để cùng làm giàu; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên dám nghĩ, dám làm và ô lại quê hương lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho quê hương. Trần Văn Doanh thực sự là tấm gương vượt khó vươn lên để thanh niên các vùng quê trong tỉnh học hỏi.

**KHÁC DUẤN**



Anh Doanh kiểm tra sự phát triển của nấm.